

## แนะนำ 5 อุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์ เพิ่มขีดจำกัดในการทำงานให้ทะลุหลอด

นำเสนอเมื่อ : 18 พ.ค. 2566

อัปเดตเปกมาอย่างจัดเต็มกับ [computer set](#) เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
ไม่ว่าจะเอาไว้อำหรับทำงาน ดูหนังหรือเล่นเกม การที่เครื่องคอมของเรานั้นมีประสิทธิภาพที่ดี  
ย่อมแสดงแสงยานุภาพได้อย่างสะใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วในการอ่านข้อมูล  
ความลื่นไหลและความสวยงามในงานภาพ  
อีกทั้งจะเรื่องระบบความร้อนที่เลือกคัสต้อมมาเป็นอย่างดีเพื่อให้การถ่ายเทอากาศนั้นสามารถทำได้อย่างยอดเยี่ยม  
ให้ตัวเครื่องนั้นไม่เกิดโอเวอร์ฮีท แมวจะใช้งานเครื่องมาตลอดทั้งวันแล้วก็ตาม  
แต่นอกจากสเปกคอมที่โหดจัดแล้ว การมีอุปกรณ์เสริมที่ดีจะช่วยให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณนั้นดูดียิ่งขึ้น  
ใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์มาใช้งานอยู่นั้นเราขอแนะนำ 5 อุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์  
เพิ่มขีดจำกัดในการทำงานให้ทะลุหลอด ซึ่งบอกได้เลยว่า  
การใช้งานคอมของคุณนั้นจะสามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



ที่มา : Canva

คีย์บอร์ด

ถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียวยุ่สำหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์

เนื่องจากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนั้นแตกต่างจากตรงโน้ตบุ๊กที่ไม่มีคีย์บอร์ดในตัว ดังนั้นจึงทำให้คีย์บอร์ดนั้นคืออุปกรณ์สำคัญในการใช้งานไปที่คอมพิวเตอร์ ไม่ใช่แค่เพียงไว้พิมพ์อย่างเดียวเท่านั้น โดยตัวคีย์บอร์ดนั้นประกอบไปด้วยปุ่มตัวอักษร ปุ่มคำสั่งและปุ่มตัวเลขไว้ให้ใช้งาน ซึ่งในปัจจุบันนี้คีย์บอร์ดได้รับการออกแบบมาให้มีหลากหลายขนาดไม่ว่าจะเป็น Full size จำนวนปุ่มครบ ๑ TKL ขนาดเล็กลงมาที่ตัดเอาปุ่มตัวเลขออก หรือจะเป็นขนาด 60% ที่เหลือเพียงแค่ปุ่มตัวอักษรเท่านั้น จึงทำให้สามารถพกพาได้ง่ายขึ้น และยังมาพร้อมกับการตกแต่งตัวทั้งตัวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสวิตช์หรือแผ่นเพลสที่ตัวเครื่อง ให้คุณนั้นได้คีย์บอร์ดที่เข้ามือของคุณจริง ๆ เพื่อการพิมพ์ที่คล่องนิ้วมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ต้องมีไว้สำหรับคอมพิวเตอร์เลยละครับ



ที่มา : Canva

## เมาส์

อีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญไม่แพ้กับคีย์บอร์ดเลยนั่นก็คือ เมาส์ เจ้าเครื่องมือบังคับเคเซอร์ให้วิ่งวนไปทั่วหน้าจออย่างอิสระเสรี อีกทั้งยังเป็นตัวกดคำสั่งตกลงต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่งเมาส์ที่ดีนั้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งการทำงานเอกสารทั่วไปอาจจะนึกไม่ค่อยออกว่ามันสำคัญยังไง แต่หากเป็นคนที่อยู่ในแวดวงสายงานกราฟิกแล้วละก็ จะรู้ดีเลยว่า การเคลื่อนที่เมาส์เพื่อทำการตกแต่งภาพนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ แม้ว่าหลายคนจะมีเมาส์ปากกาให้ใช้งานอยู่แล้ว แต่หากในกรณีของคนที่ไม่ใช่ เมาส์นี่คืออาวุธขงกายที่สำคัญ หรือจะเป็นชาวเกมเมอร์ที่ต้องใช้งานเมาส์ในการเล่นเกมนเพื่อชิงชัยในจังหวะสำคัญ ถ้าเป็นเมาส์เกมมิ่งดี ๆ ลักตัวจะไรซึ่งอาการดีเลย ทำให้การตอบสนองนั้นสามารถทำได้ทันทีโดยไม่เสียโอกาสและจังหวะที่สำคัญไปอย่างเสียเปล่า อีกทั้งตัวของเมาส์ยังมีหลากหลายดีไซน์พร้อมด้วยการจับที่แตกต่างกันไป และยังมีแบบ Ergonomic ที่ช่วยให้สามารถจับเมาส์ได้ตรงตามหลักสรีรศาสตร์ เพื่อการจับเมาส์ได้ตลอดทั้งวันไม่ปวดข้อมือ การทำงานหรือเล่นเกมของคุณจึงสามารถทำได้สบาย



ที่มา : Canva

## ลำโพง

สำหรับหลายคนนั้นการทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมจะต้องผ่านอารมณ์ที่สุนทรีย์ และการฟังเพลงเองนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างอารมณ์และแรงบันดาลใจได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นแล้วการใช้งานลำโพงดี ๆ ระหว่างทำงานแล้วละก็ก็จะสร้างเสียงอันทรงพลัง พร้อมด้วยความกระหึ่มสะใจ ให้ตัวของผู้ฟังนั้นสามารถทำงานได้อย่างไหลลื่น อีกทั้งเวลาพักผ่อนยังสามารถรับชมหนังหรือฟังเพลงได้อย่างเต็มที่ เสียงสามารถส่งออกมาให้ได้ยินแบบชัดเจน ช่วยให้กิจกรรมผ่อนคลายเหล่านี้ทำให้คุณได้เติมเต็มไฟในการทำงานให้กลับมาอย่างเต็มเปี่ยม และแน่นอนว่าลำโพงนั้นไม่ได้มีไว้แค่ฟังเพลงเฉย ๆ อย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังสามารถนำมาตกแต่งโต๊ะคอมให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นได้ เพราะด้วยดีไซน์ที่มีหลากหลายทรง ไม่ว่าจะเป็นทรงคลาสสิกหรือทรงล้ำสมัย สีสนัก็มีให้เลือกมากมาย เพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยทำให้โต๊ะคอมของคุณนั้นน่ามองมากยิ่งขึ้น พร้อมกับทำให้คุณนั้นได้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นด้วยเพลงโปรดที่กำลังฟังอีกด้วย



ที่มา : Canva

## กล้อง Webcam

เพราะตอนนี้การทำงานนั้นสามารถทำได้ทั้งแบบที่ออฟฟิศรวมไปถึงการทำงานที่บ้าน ดังนั้นเวลาประชุมที่มันก็สามารถทำการประชุมออนไลน์กันได้แล้ว เพราะฉะนั้นการที่จะเห็นใบหน้าของคุณรวมถึงที่มสิ่งทีจำเป็นที่สุดเลยนั้นก็ได้อีก กล้อง [Webcam](#) โดยตัวกล้องนั้นมาพร้อมกับการติดตั้งที่สามารถเลือกได้ว่าอายุจะหนีบที่หน้าจอคอม หรือว่าจะวางไปตามโต๊ะก็ได้เช่นกัน อีกทั้งกล้องเหล่านี้ยังมาพร้อมกับความคมชัดในระดับสูง ที่จะทำให้การสตรีมของเรานั้นทำได้อย่างชัดเจน ตัวภาพสามารถเล่นได้อย่างไหลลื่น ไม่ติดขัดทุกการประชุม ทำให้การสื่อสารคุยงานและสรุปงานของคุณนั้นทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับยุคปัจจุบันนี้เป็นอย่างที่สุด



ที่มา : Canva

## เก้าอี้สุขภาพ

แน่นอนว่าการนั่งทำงานอยู่ที่หน้าจอตลอดทั้งวันนั้นมักจะนำมาซึ่งอาการปวดหลัง  
จนประสิทธิภาพของการทำงานลดลง  
เพื่อให้การทำงานของเรายังคงทำได้อย่างยอดเยี่ยมและไม่มีขีดจำกัดในการทำงาน เก้าอี้สุขภาพ  
จึงเหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งาน  
ด้วยความที่ตัวเก้าอี้แบบนี้จะได้รับการออกแบบมาเพื่อการนั่งที่ยาวนานโดยเฉพาะ  
ตัวเก้าอี้สามารถรองรับร่างกายของผู้ใช้งานให้สามารถจัดหาทางการนั่งใหญ่ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์  
เพราะฉะนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลเลยวามันจะไปนาน ๆ แล้วจะเกิดอาการปวดหลัง  
ด้วยฟังก์ชันที่อัดมาให้อย่างมากมายและจุใจ คุณจึงสามารถปรับเอนหลังได้หลายองศา  
เพื่อให้การนั่งนั้นเหมาะสมสำหรับการทำกิจกรรมบนเก้าอี้จนถึงที่สุด  
พร้อมด้วย [เบาะรองนั่ง](#) ที่จะทำให้หลังและก้นของคุณได้สบายมากยิ่งขึ้น  
รวมไปถึงการลดอาการตึงเครียดของกล้ามเนื้อแขนด้วยที่วางแขนหลายมิติปรับได้หลายองศา  
ซึ่งไม่เพียงแค่นั้นในเรื่องของฟังก์ชันเท่านั้น แต่ในเรื่องดีไซน์นั้นก็ดูดีไม่ซ้ำใคร  
สามารถนำมาเป็นตัวตกแต่งห้องให้สวยงามไม่เหมือนใครได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วย  
ซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณนั้นมีสุขภาพที่ดีแล้วละก็  
การทำงานของคุณก็จะทะยานทะลุเพดานเหมือนกับสเปกคอมที่คุณนั้นจัดเอาไว้อย่างแน่นอน

และสำหรับ แนะนำ 5 อุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์ เพิ่มขีดจำกัดในการใช้งานให้ทะลุหลอด  
ที่เราแนะนำไปนั้นก็ถือว่าเป็นเหล่าอุปกรณ์ที่พร้อมจะทำให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณนั้นสามารถทำได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนอกจากนั้นยังมีอีกหลากหลายอุปกรณ์ที่จะช่วยส่งเสริมการทำงานของให้คุณให้สุดยอด  
หรือใครที่ไม่ได้ต้องการคอมแต่อยากได้นับคู้ที่พร้อมจะมอบประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นอย่างดีเราก็ขอแนะนำ  
[asus vivobook 15](#) ที่ได้รับการสร้างออกมาให้ทำงานได้อย่างเขามือและรู้ใจ้วยทำงานเป็นอย่างดี  
รับรองเลยว่าขีดจำกัดในการทำงานของคุณนั้นจะทะลุหลอดและจบงานได้อย่างสวยงาม